

**กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)**

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ๒๙ พ.ย.๖๒	- แจ้งแนวทางฯ กรอบเวลาการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดกลาง ของ สคร.๑ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	หนังสือราชการแจ้งกลุ่มงาน	กลุ่มพัฒนาองค์กร
ภายใน ๒๐ ธ.ค.๖๒	- ผอ./รอง ผอ./หัวหน้ากลุ่มงาน มอบหมายงาน บุคลากรในกำกับ - ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับการประเมิน บันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน ในระบบ PMS Online - หัวหน้ากลุ่มงาน จัดส่งตารางแสดงความ รับผิดชอบตัวชี้วัดกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล(OS Matrix) ของกลุ่ม/ศูนย์/งาน	๑. แบบมอบหมายงานรายบุคคล ที่พิมพ์จาก ระบบ PMS Online ในส่วนของแบบสรุปการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน หน้าที่ ๗ พร้อมลงนามรับทราบ ๒. ตารางแสดงความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดกลุ่มงานสู่ระดับบุคคล (OS Matrix) ของกลุ่ม/ศูนย์/งาน	ทุกกลุ่มงาน
๕ มี.ค.๖๓	- กลุ่มงานที่กำกับดูแลตัวชี้วัดกลางสำหรับผู้ทำ หน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน แจ้งผลคะแนนให้ กลุ่มพัฒนาองค์กร เป็นไฟล์ข้อมูล และเป็นหนังสือ ราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของ รายงานผลคะแนน	แบบสรุปรายงานผลคะแนน ตัวชี้วัดกลางของหัวหน้ากลุ่ม/ ศูนย์/งาน จำนวน ๖ ตัวชี้วัด	กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานฯ กลุ่มพัฒนาองค์กร
๖ มี.ค.๖๓	- รวบรวมคะแนนตัวชี้วัดกลางทั้งหมดเสนอ ผู้อำนวยการ เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งผล คะแนนให้กลุ่ม/ศูนย์/งาน ทางหนังสือราชการ	แบบสรุปรายงานผลคะแนน ตัวชี้วัดกลางของหัวหน้ากลุ่ม/ ศูนย์/งาน จำนวน ๖ ตัวชี้วัด	กลุ่มพัฒนาองค์กร
ภายใน ๑๓ มี.ค.๖๓	- ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับการประเมิน รายงานผลงาน จริงในส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินตนเอง ในส่วนของสมรรถนะ ในระบบ PMS Online - ผอ./รองผอ./หัวหน้ากลุ่มงาน ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการใน กำกับ ในระบบ PMS Online - ผอ./รองผอ./หัวหน้ากลุ่มงาน แจ้งผลการ ประเมินให้ข้าราชการและพนักงานราชการทราบ เป็นรายบุคคล - ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินผ่าน ระบบ PMS Online	-	ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นำเสนอผู้อำนวยการ และแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ สคร.๑ เชียงใหม่ - ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก - สรุปผลการประเมินในระบบ HR REPORT ONLINE 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สรุปผลคะแนนการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ ๒. ประกาศรายชื่อข้าราชการมี ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ๓. รายงานผลการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 	กลุ่มพัฒนาองค์กร